

Số: 3141/STNMT-KS.

Ninh Thuận, ngày 25 tháng 7 năm 2018

V/v báo cáo các nội dung liên quan đến nghị sản xuất thử nghiệm cát nhân tạo từ vật liệu san lấp của Công ty TNHH Vạn Phú Lộc tại mỏ đất san lấp Tây núi Chà Bang, xã Phước Minh, huyện Thuận Nam

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh.

Tiếp nhận Văn bản số 2025/VPUB-KT ngày 18/6/2018 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc báo cáo, làm rõ một số nội dung liên quan đến đề nghị sản xuất thử nghiệm cát nghiền nhân tạo từ vật liệu san lấp của Công ty TNHH Vạn Phú Lộc tại mỏ đất san lấp Tây núi Chà Bang, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức cuộc họp lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan gồm: các Sở Xây dựng, Công thương, Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam và chủ đầu tư là Công ty TNHH Vạn Phú Lộc (Sở Khoa học và Công nghệ không tham dự theo Giấy mời).

Kết quả cuộc họp như sau:

1. Báo cáo làm rõ một số vấn đề liên quan đến việc sản xuất thử nghiệm cát nhân tạo theo nội dung Văn bản số 2025/VPUB-KT ngày 18/6/2018 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

- Về sản xuất thử nghiệm cát nghiền nhân tạo: Theo Báo cáo kết quả thăm dò, đối tượng khoáng sản làm vật liệu san lấp tại mỏ đất Tây núi Chà Bang là sản phẩm phong hóa từ đá gốc granit, thành phần chủ yếu là sạn sỏi, cát, bột, sét lẫn mùn rễ cây. Kết quả thí nghiệm 04 mẫu ghi nhận thành phần hạt cát (kích thước hạt từ 0,05-2,0 mm) chiếm từ 47-61%, sạn sỏi (2,0-10,0 mm) từ 14-30,4%. Tuy nhiên, để thu hồi được thành phần hạt cát cần phải thực hiện việc sàng, tuyển, rửa để tách hạt cát ra khỏi thành phần hỗn hợp trên. Đồng thời phải thực hiện việc lấy mẫu thí nghiệm thành phần hạt, tỷ lệ cấp phối và đánh giá chất lượng sản phẩm để công bố hợp quy, đảm bảo yêu cầu chất lượng theo Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa trước khi đưa vào sử dụng.

Như vậy, mục đích của việc sản xuất thử nghiệm là nhằm đánh giá tỷ lệ và chất lượng thành phần cát thu hồi được từ khối lượng vật liệu san lấp để làm cát xây dựng theo tiêu chuẩn của Việt Nam, làm cơ sở quyết định đầu tư dự án sản xuất.

- Về khối lượng đề nghị sản xuất thử nghiệm: Tỷ lệ thành phần hạt cát trong mẫu thử thay đổi từ 47-61%, sạn sỏi từ 14-30,4%; số lượng 04 mẫu phân tích được lấy tại các công trình khoan trên diện tích và trữ lượng cấp phép khá lớn (33,4ha, 1,69 triệu m³). Do đó, để đánh giá được tỷ lệ cát, sỏi thực tế thu hồi được bình quân cho toàn mỏ thì nguyên liệu đầu vào phải mang tính đại diện cho nhiều khu vực khác nhau trong diện tích mỏ và cần phải có một khối lượng tương đối để đảm bảo tính ổn định và độ tin cậy. Việc chủ đầu tư dự tính và đề nghị sử dụng 20.000 m³/1,69 triệu m³ vật liệu san lấp khai thác từ mỏ đất Chà Bang để đưa vào sản xuất thử nghiệm là phù hợp.

- Về dự án sản xuất, chế biến cát nghiền nhân tạo: Sau khi có kết quả sản xuất thử nghiệm, trường hợp Công ty quyết định đầu tư thì lập Dự án để được cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án sản xuất, chế biến theo quy định pháp luật. Hai dự án khai thác mỏ đất san lấp và sản xuất cát nghiền nhân tạo độc lập với nhau và sản phẩm đất san lấp sau khai thác tại mỏ đất Tây núi Chà Bang là sản phẩm đầu vào của dự án sản xuất, chế biến cát nghiền nhân tạo. Việc thực hiện các nghĩa vụ tài chính về khoáng sản (*tiền cấp quyền, thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường*) và các nghĩa vụ tài chính khác (*thuế GTGT, thuế TNDN, tiền thuê đất, các loại thuế, phí khác...*) đối với các dự án theo quy định của pháp luật về thuế, phí hiện hành.

- Về nguồn nước sử dụng: Hiện đang trong giai đoạn sản xuất thử nghiệm, quy mô nhỏ, nhu cầu dùng nước khoảng 10m³/ngày, Công ty sử dụng nguồn nước mạch xuất lộ từ núi Chà Bang nhưng hiện đã khô kiệt. Về lâu dài, khi đầu tư dự án sản xuất, chế biến, trên cơ sở công suất đăng ký Công ty sẽ khảo sát, tìm kiếm và lập thủ tục để được cấp phép khai thác, sử dụng nguồn nước theo quy định (*nước dưới đất hoặc nước mặt*).

- Về ảnh hưởng, tác động đến môi trường: Với quy mô sản xuất thử nghiệm không lớn, khối lượng sản phẩm sau sàng tuyển tập kết dưới moong đã khai thác (*sâu 2-3 m*), lượng nước được thu về hồ lắng có trải bạt và tuần hoàn; đồng thời khu vực dự án sát chân núi, xung quanh khu vực là đất trống không sản xuất, không có dân cư nên tác động đến môi trường và sản xuất xung quanh khu vực là không đáng kể. Việc lập hồ sơ môi trường đối với hoạt động này đã được báo cáo trong Văn bản số 1379/SXD-KT&VLXD ngày 17/5/2018 của Sở Xây dựng.

2. Nội dung báo cáo, đề xuất của Công ty TNHH Vạn Phú Lộc

Theo báo cáo của Giám đốc Công ty TNHH Vạn Phú Lộc tại buổi họp ngày 10/7/2018, mục đích của việc đề nghị cho sản xuất thử nghiệm cát xây dựng tại mỏ đất san lấp Tây núi Chà Bang là nhằm đánh giá tỷ lệ và chất lượng thành phần cát thu hồi được từ khối lượng vật liệu san lấp để làm cát xây dựng (*bước đầu là sàng, tuyển, rửa để tách thành phần hạt cát và lấy mẫu thí nghiệm*) làm cơ sở quyết định đầu tư dự án sản xuất. Trường hợp được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương, Công ty phải lập dự án, đánh giá cụ thể công nghệ, quy trình sản xuất, tác động môi trường,... (*điểm 4, Văn bản 1379/SXD-KT&VLXD ngày 17/5/2018 của Sở Xây dựng*); đồng thời, nguồn nước tại khu

vực hiện đã khô kiệt và tỷ lệ thành phần hạt cát thu hồi được trong quá trình vận hành thử nghiệm thiết bị ghi nhận bước đầu là khả thi (65% hạt cát, 20% sạn sỏi); kết quả thí nghiệm thành phần hạt và một số tính chất cơ lý mẫu cát ban đầu đánh giá có thể đáp ứng yêu cầu làm cát xây dựng.

Do vậy, để sớm triển khai dự án, Công ty TNHH Vạn Phú Lộc xin dừng đề nghị xuất sản xuất thử nghiệm và tiến hành lập Dự án đầu tư sản xuất, chế biến cát nghiền nhân tạo theo quy định pháp luật để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, cấp phép đầu tư làm cơ sở triển khai dự án. Đồng thời, đề nghị các cơ quan chức năng hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp trong việc lập các thủ tục có liên quan đến đầu tư dự án sản xuất cát nghiền nhân tạo.

3. Đề xuất, kiến nghị

Trên cơ sở rà soát các nội dung Sở Xây dựng đã báo cáo, tham mưu và nội dung báo cáo của lãnh đạo Công ty TNHH Vạn Phú Lộc tại cuộc họp; đại diện các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp cùng có ý kiến trao đổi và thống nhất báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh như sau:

1. Việc đầu tư nghiền sàng, tuyển, rửa để tách, thu hồi thành phần cát từ khoáng sản vật liệu san lấp để làm cát xây dựng thay thế cát sỏi lòng sông (và phần sản phẩm còn lại vẫn sử dụng làm vật liệu san lấp) vừa phù hợp với chủ trương của Chính phủ về khuyến khích việc sản xuất, chế biến cát nghiền nhân tạo từ các loại vật liệu xây dựng khác vừa khai thác, sử dụng tối đa hiệu quả giá trị tài nguyên khoáng sản.

2. Công ty TNHH Vạn Phú Lộc xin dừng đề nghị việc xuất sản xuất thử nghiệm cát tại mỏ đất Tây núi Chà Bang và tiến hành lập Dự án đầu tư sản xuất, chế biến cát nghiền nhân tạo theo quy định của pháp luật về đầu tư. Do vậy, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương và giao các sở, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao tạo điều kiện thuận lợi, hướng dẫn, hỗ trợ Công ty TNHH Vạn Phú Lộc thực hiện dự án sản xuất, chế biến cát nghiền nhân tạo theo quy định, cụ thể như sau:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Hướng dẫn, hỗ trợ Công ty đăng ký dự án, lập thủ tục đăng ký quyết định chủ trương đầu tư, giải quyết các ưu đãi về đầu tư, ký quỹ thực hiện dự án... (nếu có) đối với dự án sản xuất, chế biến cát nghiền nhân tạo theo quy định của pháp luật hiện hành về đầu tư.

- Sở Xây dựng: Hướng dẫn, hỗ trợ trong việc lập Báo cáo đầu tư, thiết kế dự án sản xuất, chế biến cát nghiền nhân tạo và tổ chức thẩm định dự án; tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ Công ty trong việc đánh giá chất lượng sản phẩm, công bố hợp quy, đảm bảo yêu cầu chất lượng theo Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa trước khi đưa vào sử dụng.

- Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn lập các thủ tục về môi trường; hỗ trợ, tạo điều kiện trong việc khảo sát cấp phép thăm dò, khai thác tài nguyên nước, khai thác khoáng sản làm nguyên liệu đầu vào, thuê đất.

- Sở Khoa học và Công nghệ hỗ trợ, tư vấn về áp dụng, chuyển giao công nghệ; Cục Thuế hỗ trợ, hướng dẫn các chính sách thuế đối với dự án sản xuất, chế biến cát nghiền nhân tạo.

3. Yêu cầu Công ty TNHH Vạn Phú Lộc dừng thực hiện việc sàng tuyển, rửa cát tại mỏ đất Tây núi Chà Bang, xã Phước Minh, huyện Thuận Nam cho đến khi được cấp có thẩm quyền cấp phép đầu tư thực hiện dự án sản xuất, chế biến cát nghiền nhân tạo. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam và xã Phước Minh theo chức năng nhiệm vụ giám sát, phối hợp kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản của Công ty TNHH Vạn Phú Lộc tại mỏ đất Tây núi Chà Bang đảm bảo đúng theo nội dung Giấy phép khai thác khoáng sản đã được cấp.

Vậy, Sở Tài nguyên và Môi trường kính báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.

(Gửi kèm: Biên bản họp ngày 10/7/2018)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các Sở: CT, XD, KHĐT, KH-CN;
- Cục Thuế tỉnh;
- Công ty Vạn Phú Lộc;
- GD và PGD Sở LKH.Anh;
- Lưu: VT, TNN, CCMT, KS.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Lê Khắc Huy Anh